

Số: 302/TB – QLTTBD

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tại cuộc họp sơ kết công tác Quản lý thị trường tháng 05 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2024

Ngày 24 tháng 05 năm 2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác QLTT tháng 05 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2024.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình hoạt động tháng 5 và ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên dự họp; ý kiến Phó Cục trưởng Dương Thị Hồng Hiếu. Cục trưởng Trần Đức Tiến kết luận một số nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện tháng 05 năm 2024

Tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường đa dạng đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng đẩy giá nhằm trục lợi bất chính.

Trong tháng, các Đội QLTT đã thực hiện kiểm tra 60 vụ, phát hiện 39 vụ vi phạm, xử lý 46 vụ (trong đó có 07 vụ năm 2023 chuyển sang; 04 vụ kỳ trước chuyển sang; trong tháng 35 vụ), chờ xử lý 04 vụ; số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 377.610.000 đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 338.110.000 đồng; Đến nay, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước: 1.173.654.000 đồng (đạt 33,53% so với chỉ tiêu Tổng cục giao và 31,72% so với chỉ tiêu Cục giao), trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính: 1.164.110.000 đồng và tiền bán hàng tịch thu: 9.544.000 đồng.

Công tác phối hợp đã tham gia đoàn liên ngành các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân trong tháng hành động an toàn thực phẩm. Kết quả: kiểm tra 26 cơ sở, không vi phạm và giám sát hoạt động giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Kết quả: giám sát tại 01 Chợ (Chợ Đầm), không phát hiện vi phạm. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Cục QLTT đã cử công chức tham gia 03 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ

ngày 15/4/2024 đến ngày 26/4/2024. Kết quả: kiểm tra 57 cơ sở, không phát hiện vi phạm.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên thông qua việc kết hợp tuyên truyền với hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và người dân.

Các Phòng chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tham mưu xử lý các hồ sơ vụ việc vượt thẩm quyền Đội trưởng và tham mưu đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính.

Tổ giúp việc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

2. Nhiệm vụ tháng 06 năm 2024

2.1. Nhiệm vụ chung

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tổng cục QLTT, UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác quản lý thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền xử lý của QLTT, nhằm góp phần ổn định thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển; làm tốt vai trò Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BCD 389 Quốc gia, BCD 389 tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2024, các ý kiến chỉ đạo tại các thông báo kết luận của Cục trưởng từ đầu năm, các Phòng, Đội QLTT trực thuộc rà soát các nhiệm vụ đã được giao, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Giao Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch công tác năm trong Hội nghị sơ kết Công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2024.

- Các Phòng, Đội tăng cường công tác quản lý công chức, người lao động, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên theo quy định; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm như đã chỉ đạo tại văn bản số 260/QLTTBĐ-TCHC ngày 20/6/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của Cục; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tổng cục và Quy chế làm việc của Cục hiện hành, trong đó lưu ý: Công chức khi có nhu cầu nghỉ phép, nghỉ việc riêng hoặc tham gia các đoàn công tác của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo Quy chế làm việc; thực hiện việc báo cáo, thông tin sau khi được cử đi họp, đi công tác.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thành công Hội nghị thương nhân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định vào tháng 6 năm 2024.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

2.2.1. Các Đội QLTT trực thuộc

Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024 (Kế hoạch 888) đã ban hành. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng xăng dầu năm 2024.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình thị trường, lưu ý một số mặt hàng theo văn bản chỉ đạo của cấp trên như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vàng, đường kính, ...kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ... hoàn thành chỉ tiêu phân đấu thu nộp ngân sách nhà nước năm 2024.

Lưu ý: trong kiểm tra, kiểm soát cần tập trung mặt hàng, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; xác định đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đặc biệt, trong tháng 6 là tháng trên địa bàn tỉnh có tổ chức các sự kiện, thu hút nhiều khách du lịch, các Đội cần tăng cường công tác theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, kịp thời xử lý ngay các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường du lịch lành mạnh.

2.2.2. Phòng Tổ chức – Hành chính

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển về trụ sở làm việc mới Cục QLTT vào đầu tháng 6/2024.

Tham mưu đề xuất công tác cán bộ tại các Phòng, Đội phù hợp với tình hình biên chế đã phân bổ.

Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho phù hợp (nếu có).

2.2.3. Phòng Thanh tra – Pháp chế

Kiểm tra nhanh về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, kỷ luật hành chính và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ đối với các Đội QLTT.

Chuẩn bị nội dung phổ biến, giới thiệu các quy định của pháp luật về giá và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, để báo cáo tại Hội nghị thương nhân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2.2.4. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Theo dõi, đôn đốc các Đội QLTT trực thuộc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và các Kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch 888; kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu; Đồng thời, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và có sự theo dõi kết quả việc thực hiện.

Tham mưu xử lý hồ sơ vụ việc vượt thẩm quyền đảm bảo về thời gian và đúng quy định của pháp luật; trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo thường xuyên, chuyên đề, đột xuất, đảm bảo kịp thời.

Thực hiện nhiệm vụ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (theo Kết luận Cục trưởng tại Thông báo số 287/TB-QLTTBD ngày 20/5/2024).

2.2.5. Tổ giúp việc Văn phòng thường trực BCD 389

Xây dựng Kế hoạch giám sát thực hiện các quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các đơn vị đã ký quy chế phối hợp với Cục.

Thực hiện công tác báo cáo nhanh, chuyên đề, thường xuyên theo quy định; tham mưu chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.2.6. Tổ Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành các phần việc còn lại của công trình dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cục để nghiệm thu đi vào sử dụng đầu tháng 6/2024.

2.2.7. Ban Biên tập Công thông tin điện tử

Bám sát các Kế hoạch truyền truyền, truyền thông của Cục, nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự đảm bảo lượng thông tin đăng tải Công thông tin điện tử Cục, Tổng cục được phong phú, đa dạng và ngày càng hấp dẫn hơn.

2.2.8. Tổ Thương mại điện tử

Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; đề xuất kiện toàn Tổ thương mại điện tử, trong đó Tổ trưởng là Lãnh đạo cục; Lãnh đạo các phòng, Đội QLTT và một số công chức có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin làm thành viên.

3. Giải pháp thực hiện

Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu theo cam kết đã ký với Lãnh đạo Cục tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 ngày 19/01/2024; Tiếp tục phổ biến, quán triệt văn bản số 260/QLTTBD-

TCHC ngày 20/6/2023 của Cục QLTT về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của Cục; Văn bản số 294/QLTTBD-TCHC ngày 23/5/2024 của Cục QLTT về việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc.

Thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc, đạo đức, văn hóa ứng xử, không để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực vi phạm đạo đức công vụ trong đơn vị.

Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát, tập trung nghiên cứu những vấn đề, lĩnh vực, nội dung kiểm tra thuộc thẩm quyền QLTT có trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, hỗ trợ chia sẻ trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên tìm tòi, học hỏi, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật kịp thời các văn bản mới, lĩnh vực mới phục vụ tốt cho công việc chuyên môn.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Trần Đức Tiến tại cuộc họp sơ kết công tác QLTT tháng 05 năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2024. Thừa lệnh Cục trưởng, thông báo đến các Phòng, Đội QLTT trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Tổng cục QLTT (b/cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng, Đội QLTT;
- Website Cục QLTT;
- Lưu: VT, NVTH.

**TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC**



Nguyễn Văn Tú